

คุณสมบัติ

นิปปอนเพนต์ เอ 200 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม สูตรน้ำ สำหรับทาพื้นชนิดกนทานต่อการเหยียบย่ำ ผลิตจากพอลิเมอร์คุณภาพสูง สามารถแทรกซึมเพื่อยึดเกาะพื้นผิวได้ดีเยี่ยม เนื้อฟิล์มเงางาม ทนทานต่อสภาวะอากาศและแสง UV ไม่เหลืองตัวเมื่อเจอแสงแดด มีประสิทธิภาพในการเคลือบผิว เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม คราบสกปรก และคราบเกลือ ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

- เคลือบเงาผิวได้ทั้งงานพื้น และผนัง
- ฟิล์มสีแกร่ง ทนการเหยียบย่ำได้ดี
- ทนต่อสภาวะอากาศ แสงแดด ไม่เหลืองตัว
- สูตรน้ำ กลิ่นอ่อน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทสี	น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม สูตรน้ำ
ชนิด	สำหรับภายนอกและภายใน
ฟิล์มสี	เงา
เจดสี	สีใส
คุณภาพสินค้า	เกรดอัลตราพรีเมียม
พื้นที่การใช้งาน	หินทราย หินกาบ หินล้าง ทรายล้าง หินธรรมชาติ กระเบื้องเครื่องดินเผา เครื่องปั้นดินเผา ภูมิทัศน์ ผนังปูน คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ ไม้ และไม้เทียม (ไฟเบอร์ซีเมนต์)
ขนาดบรรจุ	5 ลิตร

ข้อมูลทางเทคนิค

การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	8.00 – 10.00 ตารางเมตร ต่อ ลิตร
การครอบคลุมพื้นที่ (ทางปฏิบัติ)	8.00 – 10.00 ตารางเมตร ต่อ ลิตร
จำนวนเที่ยว	1-2 เที่ยว
ระยะเวลาแห้งทาทับ (25-30°C)	8 ชั่วโมง
เวลาแห้งสมบูรณ์ (25-30°C)	7 วัน (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้น)

ค่าตัวเลขการกลบพื้นผิวจากการใช้งานเป็นค่าประมาณที่ได้จากการคำนวณ โดยคิดค่าความสูญเสียที่ร้อยละ 20 ซึ่งค่าจากการใช้งานจริงจะแปรผันไปตามลักษณะงาน สภาพหน้างาน วิธีการใช้สี รวมถึงลักษณะการใช้งาน

มาตรฐานอ้างอิง

-

ข้อมูลการใช้งาน

อุปกรณ์	เครื่องพ่นแอร์เลสสเปรย์ กาวพ่นสี ลูกกลิ้ง หรือแปรงทาสี
รายละเอียดเครื่องแอร์เลสสเปรย์	
ขนาดหัวทัก:	0.015-0.017 นิ้ว
แรงดันปลายหัวทัก:	140-170 บาร์
ตัวเจือจาง	น้ำสะอาด
การเจือจาง (%)	ไม่จำเป็นต้องผสมน้ำสะอาดเมื่อทาสีด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง ในการใช้งานด้วยการพ่น แนะนำให้ผสมน้ำสะอาดไม่เกิน 20% เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของน้ำยาเคลือบเงา

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวต้องสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง ไม่ควรทาบพื้นผิวที่เปียกชื้นหรือในระหว่างที่ฝนตกเนื่องจากจะทำให้ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของพื้นผิว

หากมีสารตกค้างบนพื้นผิวเดิมอยู่ให้ทำความสะอาดพื้นผิวโดยการลอกออกให้หมด บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างออกให้หมดแล้วทากับน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ นิปปอนเพนต์ วัตินิล็กซ์ โปวอวอซ์ ให้ชุ่ม ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง แล้วจึงทาเคลือบด้วยนิปปอนเพนต์ เอ 200 น้ำยาเคลือบเงาใสกันซึม

ไม่ควรทาบพื้นผิวที่เปียกชื้นหรือในระหว่างที่ฝนตกเนื่องจากจะทำให้ส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของพื้นผิว

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้งหรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะทางที่เหมาะสม

การตกตะกอนนอนกัน

การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ อาจจะทำให้เนื้อพอลิเมอร์ตกตะกอนและนอนกัน แนะนำให้เขย่าน้ำยาให้เข้ากันก่อนการใช้งานผลิตภัณฑ์

อายุผลิตภัณฑ์ (ที่อุณหภูมิ 25-30 °C)

12 เดือน

ข้อควรระวัง

- ไม่เหมาะกับพื้นผิวสีมัน วัสดุสังเคราะห์ วัสดุที่มีการดูดซึมน้ำต่ำ วัสดุที่ผิวหน้าโดนเคลือบ เช่น สีกันรอยขีดข่วน กระจกเงา กระจกใส กระจกสี กระจกนิรภัย เป็นต้น
- ไม่เหมาะกับพื้นที่ที่มีการสัญจรหนักหรือมีสารเคมี เช่น บริเวณที่รถยนต์วิ่งผ่าน อาจมีผลต่ออายุการใช้งานของ วัสดุเคลือบผิว
- รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

สภาพแวดล้อมขณะเคลือบสี

ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศต้องมีค่าไม่เกิน 85% หรืออุณหภูมิชื้นงานต้องสูงกว่าจุดน้ำค้าง (DEW POINT) อย่างน้อย 3 °C ที่อุณหภูมิของชื้นงานหรือพื้นผิว โดยปกติไม่ควรต่ำกว่า 5 °C และไม่เกินกว่า 50 °C

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ พยายามเลี่ยงไม่ให้น้ำยาสัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดดม หรือน้ำยาหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที หากน้ำยาเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ

คำตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ